



ถูกประเมินผลดำเนินการด้านป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ อยู่ในระดับต่ำสุด "Tier 3"...

ผลกระทบที่เกิดขึ้น...ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหรัฐอเมริกา

ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ กรมประมงพยายามแก้ปัญหาในเรื่องผลกระทบในแง่ที่

เกิดขึ้นกับการค้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่กังวลมาก เพราะสินค้าประมงส่งออกปีหนึ่งกว่า 270,000 ล้านบาท ตลาดสำคัญอยู่ที่สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศอียู

ประเด็นปัญหาที่ว่า เราจะต้องแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต้องแก้ไขภาพลักษณ์เป็นสำคัญ วิธีการที่ดีที่สุดก็คือต้องคว่าเขากล่าวหาโจมตี ตั้งข้อสังเกตเราตรงไหน พบว่า...ปัญหาแรงงานประมง ทว่าเราเอาเปรียบ ใช้แรงงานทาส หรือใช้แรงงานบังคับในลักษณะค้ำมนุษย์

"ที่สำคัญ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องประมง ครั้นนี้เราต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นให้เห็นว่าเราจริงใจตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้"

ปัญหา "เรือประมง" จะแยกย่อยเป็นเรื่องประมงในน่านน้ำเรือประมงนอกลำน้ำ ซึ่งมีสภาพปัญหาต่างกัน...ในน่านน้ำกลุ่มเป้าหมายจริงๆจะเป็นเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ ใช้แรงงานประมงต่างด้าวเป็นหลัก

พุ่งเป้าไปที่เรืออวนลาก เรืออวนรุน ทำการประมงอยู่ในประเทศก็มีราวๆ 10,000 ลำ ทุกวันนี้กรมเจ้าท่าเริ่มให้มาขึ้นทะเบียนแรงงานประมงก็ให้มายังขึ้นทะเบียน ในส่วนกรมประมงดูแลการอนุญาตให้ใช้เครื่องมือก็ต้องเข้าไปร่วมจัดระเบียบ ขึ้นทะเบียนจำนวนให้ถูกต้องสะสางว่ามีเรือของทะเบียนจำนวนที่ถูกต้องอย่างไร...เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในช่วงแรกๆ

นับรวมไปถึงกลไกควบคุมเรือให้ทำประมงโดยถูกต้อง จะสะท้อนการติดตามการใช้แรงงานในเรือได้ด้วย เช่น อาจจะมีการติดระบบติดตามเรือที่นำเป็นห่วงคือ "เรือประมงนอกลำน้ำ" ไปทำประมงน่านน้ำต่างประเทศ โอกาสที่จะย้อนกลับมาขึ้นทำในเมืองไทยอาจใช้เวลาหลายปี

ในทางปฏิบัติมีกระบวนการซับซ้อน บางที...ไปชักธงต่างประเทศ การควบคุมลำบากแต่เรื่องแรงงานประมง คนไทยเป็นคนหาไปลง...บางทีหายากก็อาจต้องใช้วิธีบังคับ หลอกลวง...เป็นประเด็นจี้จี้ที่ต้องควบคุมกรมประมงจะเข้าไปทำงานร่วมระหว่างกรมเจ้าท่า กรมแรงงาน ตำรวจน้ำ ทหารเรือ

ชวลิต ย้ำว่า กลไกที่สำคัญที่สุดคือการควบคุม ตรวจสอบเรือ ต้องแก้กันตั้งแต่เรือออกจากท่า มีการจอด ตรวจสอบ แจ่งเรือเข้าเรือออกไปที่ไหนก็อาจจะมีอุปกรณ์ติดตั้งบนเรือ ติดตามการทำงานของเรือที่จะทำให้รู้เลยว่าเรือไปจับสัตว์น้ำอยู่ที่ไหน รู้ถึงขนาดว่าในหนึ่งวันทำการประมงก็ชั่วโมง ตรวจสอบไปได้ถึงการจ้างแรงงาน

ถึงตรงนี้ต้องย้ำว่าประเด็นที่ถูกกล่าวหาหนัก คือสินค้า "กุ้ง" กับ "ปลา" โดยเฉพาะปลาทูน่า ซึ่งปลาทูน่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าแล้วถึงมาแปรรูป ผลิตแล้วส่งออก ส่วนกุ้งก็มาจากฟาร์ม จากการเพาะเลี้ยงเสียส่วนใหญ่ ในส่วนนี้น่าจะทำความเข้าใจได้ ถ้าแยกแยะได้ก็จะไม่กระทบหรือกระทบน้อย

"จริงๆ...ประเด็นที่ถูกกล่าวหาเป็นการกล่าวหาในภาพรวมแล้วมากกระทบกับสินค้ากุ้งกับปลาส่งออก สิ่งที่ถูกกล่าวหาถ้าไปดูในรายละเอียด กลายเป็นเรื่องในเรื่อง แรงงานต่างด้าว"

“เรือประมงนอกน่านน้ำ” ไปทำประมง น่านน้ำต่างประเทศ โอกาสที่ย้อนกลับมา ขึ้นท่าในเมืองไทยอาจใช้เวลาหลายปี ในทาง ปฏิบัติมีกระบวนการซับซ้อน บางที่...ไปชักธง ต่างประเทศการควบคุมลำบากแต่เรื่องแรงงาน ประมง คนไทยเป็นคนหาไปเอง...บางที่หายาก ก็อาจต้องใช้วิธีบังคับ หลอกลวง

มองภาพปัญหาที่โดนกล่าวหาเรื่องหนึ่งแต่กระทบอีกเรื่องหนึ่ง
ค่อนข้างใกล้เคียงกัน การแก่งแย่งหรือเปล่า ชาวลิต มองว่าการแก้ต้องแก้ไปเป็น
เรื่องๆทีละเปลาะ...ซึ่งให้เห็นว่าระบบการจัดการในฟาร์ม สถานประกอบการ
ที่อยู่บนบก เราไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ถูกลกล่าวหาเลยก็แก้ได้เปลาะหนึ่ง

“สินค้าส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็อยู่บนบกทั้งนั้น ส่วนเรื่องปัญหาใน
เรือก็เป็นอีกปัญหาที่ต้องแก้ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น กรอบผลกระทบ
ก็จะน้อยลงหรือไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบยังไม่ได้เกิดแต่เป็นเรื่อง
ที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเราจะมีการแก้ไขปัญหามากน้อยเพียงใด...ในขณะนี้
ภาคเอกชนก็ยังมี การซื้อขายกันอยู่”

กรอบแนวทางดำเนินงานด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์คืนความสุข
ชาวไร่...ชาวนาไทย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พุ่งเป้าเลิก
โครงการประชานิยม “จำนำ” ... “ประกัน” ราคาสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกร
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรกรไทยจะต้องเข้มแข็ง
เดินไปได้...พึ่งพาตนเองได้

วันนี้...คงต้องถามถึงอนาคต “ข้าวไทย” ...ดูเหมือนว่ายังไม่
มีมีอนาคต สาระวันเดียวลงไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูก
ข้าวหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน...?

ชาวลิต ในฐานะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ปัญหานี้เป็น
ปัญหาใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อนเราต้องวางแผนแก้กันใหญ่อย่างมียุทธ
ศาสตร์ มีระบบที่ชัดเจนนับจากนี้ หลายภาคส่วนเสนอแนวทางทำยุทธศาสตร์
เข้ามามีส่วนใหญ่มั่นตรงกันหมดว่าจะต้องมีการปฏิรูปการจัดการข้าวไทย
หลายมิติปัญหา ด้านการผลิตก็อาจจะต้องจัดโซนนิ่ง ปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ถ้าทำแล้วผลิตตรงกับศักยภาพของพื้นที่ ผลผลิตจะได้มากกว่า
เพราะถ้ามุ่งลดต้นทุนอย่างเดียวบางที่ตอบโจทย์ไม่ได้ทั้งหมด

ใน 70 ล้านไร่...เมืองไทยวันนี้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
ถึง 27 ล้านไร่ ทำให้ผลผลิตที่ออกมาจากพื้นที่มีน้อย 300-400
กิโลกรัมต่อไร่แล้วต้นทุนก็สูง

“ต้องวางแผนการผลิตกันใหม่ บริหารจัดการ ปรับเปลี่ยนเป็นพืช
ที่มีอนาคต ผลตอบแทนสูงกว่าตรงกับสภาพพื้นที่ อีกเรื่องก็คือการทำ
การเกษตรบ้านเรา ที่ผ่านมามีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
บวกกับการมีกลไกในเรื่องราคาช่วยเหลืออยู่ทำให้เบียดเบียน...”

วันนี้กลไกตลาดกลับมาสู่ฐานที่เป็นจริง จะใช้การผลิตแบบเดิมๆไม่ได้
แล้ว ต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ประณีต ถูกต้องจริงๆ ต้นทุนที่ใช้กันอยู่
จะสามารถลดลงได้อีก 20-30 เปอร์เซ็นต์ ราคาขายเป็นไปตามกลไกตลาด
เราเพิ่มไม่ได้เพราะไม่ได้ขายคนเดียวในโลก แต่ถ้าลดต้นทุนได้ก็จะเป็น
กำไรกลับมา

การใช้เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฟัน้องชาวนา เกษตรกรจะต้องเข้าถึง
เทคโนโลยีวิธีการผลิตที่ถูกต้อง กระทรวงเกษตรฯ จะบูรณาการหน่วยงานหลัก
ทำงานเชิงรุก...ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว 37 ล้านคน ลงพื้นที่สำรวจคุมตรวจแปลง
ทำจริง...ทำแบบไหนทำถูก...ไม่ถูกแล้วก็ถือโอกาสแนะนำให้ความรู้ถึงแปลง
ตั้งเป้าไว้ที่ 814 อำเภอ ที่มีการทำนามากกว่า 10,000 ราย
ในแต่ละอำเภอ รวม 59 จังหวัด เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
ฤดูกาลนาปี 2557/58

“การให้องค์ความรู้ที่จะช่วยชาวนาได้เร็ว ช่วยได้ทันที รู้แล้ว
ครั้งเดียวก็ทำไปได้ตลอด เน้นที่คนก่อน ส่วนระยะยาวเป็นเรื่องของ
การจัดการตลาด โซนนิ่ง ลดพื้นที่ได้แล้ว...ด้วยพื้นที่ที่เหลือ ผลผลิตที่
ออกมาแม้ว่าจะน้อยลงในภาพรวม แต่ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น คุณภาพค
ขึ้นก็จะทำให้ราคาข้าวถูกยกระดับ”

“ข้าวไทย” คุณภาพดี การันตีชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ขึ้นต่อม
าก็ค่อยๆเติมเรื่องการแปรรูปวางแผนการตลาดเน้นข้าวคุณภาพมากขึ้น
โดยไม่ต้องแข่งตลาดล่างกับตลาดข้าวขาว...ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์

อนาคตข้าวไทยที่ยั่งยืน ต้องผลิตเพื่อแข่งคุณภาพ ไม่ใช่
แข่งปริมาณ...ผลิตออกมามากๆ เพื่อขายถูก.